

ด่วนมาก

ที่ พร ๐๐๒๓.๒/ ว ๔๕๕๑



ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบุรีศรี พร ๕๔๐๐๐

๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖

เรื่อง การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล
แทนตำแหน่งที่ว่าง

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.ประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ จำนวน ๑ ฉบับ
๒.ประกาศจังหวัดแพร่ฯ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า กรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ซึ่งคัดเลือกจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ได้พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่ง และกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศกำหนดวัน เวลาและสถานที่เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ดังนั้น เพื่อให้การคัดเลือกกรรมการผู้แทนดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนเทศบาล ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๓ จังหวัดแพร่ จึงได้ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือกผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้แทนระดับจังหวัด เพื่อทำหน้าที่คัดเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ดังนี้

๑.คัดเลือกผู้แทนนายก อบต. เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. ลงทะเบียน
เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ดำเนินการคัดเลือก

๒.สถานที่ประชุมคัดเลือก ห้องประชุมสภา อบจ.แพร่ ชั้น ๓ (อาคารหลังเก่า)

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

จึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งเข้าร่วมประชุมคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวไม่อาจมอบหมายผู้อื่นเข้าประชุมแทน และหากไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นให้จังหวัดทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ

นายอภิชาติ ไตดีสกเวชชา

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

โทรศัพท์ ๐-๕๕๕๓-๕๕๐๔-๕ ต่อ ๑๗-๑๘ ส่ง Fax. ต่อ ๑๙

Khanchit/การคัดเลือกผู้แทน นายก อบต. ไป ก.กลาง ธันวาคม ๒๕๕๖



ประกาศจังหวัดแพร่

เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือกผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้แทนระดับจังหวัด เพื่อทำหน้าที่คัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) แทนตำแหน่งที่ว่าง

ด้วยกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) พ้นจากตำแหน่ง จำนวน ๑ ราย เนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล


อาศัยอำนาจตามความในหมวด ๑ แห่งประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนเทศบาล ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือกผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้แทนระดับจังหวัด เพื่อทำหน้าที่คัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตามกำหนดการ ดังนี้

๑.คัดเลือกผู้แทนนายก อบต. เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. ลงทะเบียน
เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ดำเนินการคัดเลือก

๒.สถานที่ประชุมคัดเลือก ห้องประชุมสภา อบจ.แพร่ ชั้น ๓ (อาคารหลังเก่า)

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖


ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่



ประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล
ในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลแทนตำแหน่งที่ว่าง

ด้วยกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่ง จำนวน ๑ ราย เนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๙ และข้อ ๘ แห่งประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนเทศบาล ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงประกาศกำหนดวัน เวลา ในการคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลแทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้

๑. กำหนดวัน เวลา เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประชุมคัดเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นผู้แทนในระดับจังหวัด จังหวัดละ ๑ คน ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ กรณีมีเหตุจำเป็นอาจเลื่อนการประชุมได้ไม่เกินวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ เพื่อทำหน้าที่คัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล

๒. กำหนดการประชุมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งเป็นผู้แทนในระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกกันเองเป็นกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๕๕๐๑ อาคาร ๕ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามกำหนดการ ดังนี้

- เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. ลงทะเบียน
- เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ดำเนินการคัดเลือก

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายวิบูลย์ สงวนพงศ์)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย